

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-PGDĐT ngày 20/9/2024 của Phòng GDĐT Long Biên về việc xây dựng, triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm học 2024-2025; Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của trường THCS Phúc Lợi; vào chiều ngày 06/12/2024, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2024 - 2025. Hội nghị đối thoại được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để các giáo viên, nhân viên nhà trường có thể trao đổi và trình bày những tâm tư, nguyện vọng của mình; qua đó, ban giám hiệu nhà trường cũng kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, giúp các giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn. Hội nghị đối thoại được tổ chức tại phòng Hội đồng nhà trường trong không khí vô cùng chân thành, cởi mở với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí giáo viên, nhân viên.



Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2024 – 2025

được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở tại phòng Hội đồng

Tại Hội nghị, đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đã trực tiếp đối thoại với tất cả các đồng chí giáo viên và nhân viên nhà trường. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cùng tháo gỡ, các đồng chí giáo viên, nhân viên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của bản thân mình trong quá trình công tác và nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình. Một số ý kiến tham mưu cũng được các đồng chí giáo viên, nhân viên đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường. Tất cả các ý kiến đối thoại đều được đồng chí hiệu trưởng lắng nghe và giải đáp một cách thoả đáng. Đồng chí cũng thể hiện sự ghi nhận với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các đồng chí giáo viên, nhân viên và bày tỏ mong muốn, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau để xây dựng một tập thể vững mạnh, phát triển.







Các đồng chí giáo viên, nhân viên chia sẻ ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trong Hội nghị đối thoại

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2024 – 2025 của trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra và đạt hiệu quả cao, tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và trường. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giữa ban giám hiệu với các em học sinh để kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các em trong quá trình học tập và rèn luyện.